

# ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/ ๓ ๐ ๒ ๓



สสค. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๕11242/67

24 ต.ค. 2567 เวลา 17.10 น.



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด เพื่อสร้างวัดดอยภูกลาง ท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๑๘๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่าตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติผ่อนผันการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด เพื่อสร้างวัดดอยภูกลาง ท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเห็นเพิ่มเติมประการใด หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อการขออนุมัติผ่อนผันการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ระมาด เพื่อสร้างวัดดอยภูกลาง ท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ ภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ กำหนดไว้เป็นลำดับแรกว่า “ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นนี้ไม่ให้มีการใช้พื้นที่ในทุกรณี ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารอย่างแท้จริง” ดังนั้น หากมีความจำเป็นอย่างยั้งยวดที่จะสร้างวัดภูกลาง ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ จำนวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา จะต้องดำเนินงานในพื้นที่เดิมและไม่ควรมีการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติและคุณภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารเสนาสนะ เช่น วิหาร กุฏิ อาคารอเนกประสงค์ หอฉัน โรงเก็บรถ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ เอ น้อยที่สุด ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะต้องกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะตามมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ และมาตรการที่นำเสนอไว้ในรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการอนุรักษ์ดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำตามวิถีพุทธ การปลูกต้นไม้ทดแทนในบริเวณที่ขออนุญาตและพื้นที่ข้างเคียงที่มีสภาพเสื่อมโทรม และการปลูกพืชคลุมดินบริเวณที่มีความลาดชัน เป็นต้น รวมทั้งควรมีมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าบริเวณใกล้เคียงที่ยังมีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ และมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตามแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpl.o.mnre@hotmail.com